

TOUR QUY NHƠN - KHÁM PHÁ KỶ CO - EO GIÓ - BÃI DỨA - ĐỒI CÁT

Thời gian: 1 ngày / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Hàng ngày

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT :

07h30: Xe và HDV đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi **đảo Kỳ Co**.

8h00: Đến bến thuyền Nhơn Hải, quý khách đi cano để di chuyển qua đảo Kỳ Co, với dải cát vàng ôm lấy biển, bọc thành một hình cung, mềm mại mềm mại như dải lụa uốn lượn, ôm trọn lấy làn nước trong xanh tận đáy. Tận hưởng những giây phút thư giãn giữa mênh mông sóng nước.

08h30: Đến nơi, Quý khách hòa mình vào thiên nhiên, một bên là biển nước màu xanh lam trong vắt, một bên là núi đá cao sừng sững. Khám phá bãi cát dài mịn, khung cảnh hoang sơ đầy quyến rũ, đặc biệt được chấm phá bằng những công trình đặc sắc như Cầu Yến, Cầu Trái Tim, Kỳ Co Resort,... và những hang đá, suối nước đẹp đến bất ngờ.

Quý khách có thể mua thêm dịch vụ Đi bộ dưới đáy biển, Motor nước, Jetsky,... (chi phí tự túc)





9h30: Cano đưa Quý khách ra **Bãi Dứa** lặn ngắm san hô, khu vực này có nhiều rặng san hô đa dạng, nhiều màu sắc, chủng loại, ngoài ra, thi thoảng còn có các loại Cầu gai, sao biển, nhiều loại cá đầy màu sắc.

11h30: Quý khách trở lại bến thuyền tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa với các món hải sản tươi sống. Quý khách nghỉ trưa ngắn tại nhà hàng

13h30: Quý khách tham quan **Eo Gió** một bãi biển hoang sơ dưới sự bào mòn của nước và gió, tạo nên một eo biển tuyệt đẹp, quanh năm lồng gió.

14h30: Tiếp tục ghé thăm **Tịnh xá Ngọc Hòa** – một địa điểm lý tưởng để tĩnh tâm và thiền định – với kiến trúc nổi bật là tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, gồm hai tượng phật Bà Quan Thế Âm, tượng hướng về phía Nam (Cổng chính Tịnh Xá) còn được gọi là Quan Thế Âm Kiết Tường phù trợ cho rừng vàng.

Còn bức tượng còn lại là Quan Thế Âm Nam Hải hướng ra biển được người dân xem là phù trợ cho biển bạc. Trên đường về quý khách sẽ ghé Đồi Cát phương Mai checkin. (Hiện tại đồi cát đã được san lấp, nên quý khách có thể dùng chân chụp các đồi cát tương tự)

16h30: Quý khách khởi hành về lại điểm đón ban đầu tại Quy Nhơn.

LƯU Ý: trường hợp thời tiết không thuận lợi quý khách di chuyển bằng đường bộ (xe trung chuyển) xuống bãi Kỳ Co và không lặn ngắm san hô.



THỰC ĐƠN HẢI SẢN.

Soup rong biển nấu tôm.

Ốc biển hấp.

Mực tươi hấp hành.

Hàu nướng mỡ hành.

Tôm hấp lá dứa.

Cháo hải sản.

Cơm chiên muối ớt.

Lẩu hải sản/ cá gáy/ cá bớp.

Tráng miệng: trái cây, trà đá, khăn lạnh.

(Thực đơn có thể thay đổi theo mùa, nhưng vẫn đảm bảo suất ăn 150k)

